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สาร อสส.
 “สหกรณ์” ถือเป็นองค์กรที่ต้องให้ความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในเชิงระบบ รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เกษตรกรและประชาชน

  ขบวนการสหกรณ์ ปรัชญาสหกรณ์ ต้องเกิดจากการที่ทุกคนมีความมุ่งหวังในการที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกัน และพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็น

แนวทางทีส่อดรบักบัปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทีต้่องการให้ทุกคนอยูร่่วมกนั ด้วยความสามคัค ีปรองดอง 

และมีความซื่อสัตย์ 

  สหกรณ์ต้องอยูร่่วมกนัได้ด้วยความซือ่สตัย์ สามคัค ีด้วยอดุมการณ์ หลกัการ และวิธกีาร ทีไ่ปด้วยกนัได้ สถานการณ์ปัจจบัุนกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ค�านึงถึงความเข้มแข็งของการสร้างสหกรณ์เป็นอย่างมาก มีการจัดชั้น 

ความเข้มแข็งออกเป็น ๔ ช้ัน โดยดูจากประสิทธิภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิก การดูแลสมาชิก และในเรื่องการควบคุมภายใน  

ข้อบกพร่อง การทุจริต การลงทุน การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจของสหกรณ์

  ขณะนี้เราได้เร่งเดินหน้ายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยวางเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ 

ให้มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์ชั้นหนึ่งไว้ ๖๕% หรือประมาณ ๔,๖๐๐ แห่ง เหลือสหกรณ์ชั้นสองเพียง ๓๐% หรือ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง และสหกรณ์

ชั้นสามที่ยังมีโอกาสด�าเนินธุรกิจผิดพลาดบ้าง เน่ืองจากความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ อีกประมาณ ๕% หรือ ๓๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งหลังจากท่ี 

ทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล แนะน�า แก้ไข อย่างใกล้ชิด ขณะนี้สหกรณ์ชั้นสองพัฒนาขึ้นมาอยู่ในชั้นหนึ่งแล้ว จ�านวน ๔๘๙ แห่ง มีการพัฒนาจาก 

ชั้นสามขึ้นมาสู่ชั้นสองแล้ว จ�านวน ๑๗๘ แห่ง และสหกรณ์ที่อยู่ในชั้นสี่ก็สามารถช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน ๘๒ แห่ง ผมเน้นย�้าพวกเรา 

ทุกคนว่าการพัฒนาสหกรณ์จะต้องมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ต้องเกิดจากความศรัทธาของสมาชิก เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า การมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยระบบสหกรณ์ รวมไปถึงพวกเราเองทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย มีการท�างาน 

ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย

 อีกเรื่องที่เราต้องผนึกก�าลังเร่งด�าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ตามแนวคิดของท่าน 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีเงินทุนจ�านวนมาก เป็นแหล่งทุน 

ที่ส�าคัญให้แก่สหกรณ์อ่ืนๆ โดยใช้หลักการในการกู้ยืมกันเอง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะปัจจุบันในส่วน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มทีนุเรอืนหุน้กว่า ๘ แสนล้านบาท ซึง่สามารถจะเป็นแหล่งทนุทีส่�าคญัในการช่วยกนัพฒันาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั

ขบวนสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

 ท้ายสุด สิ่งท่ีส�าคัญท่ีผมอยากให้พวกเราทุกคนระลึกถึงอยู่เสมอ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๒ พระองค์ ทรงมีความห่วงใย และทรงให้ความรักแก่เราชาวไทยทุกคนอย่างทั่วถึง ทรงพระราชทานแนวทางในส่วนของ

ขบวนการสหกรณ์ โดยให้อยูร่่วมกันด้วยความซือ่สตัย์ สามคัคกัีน มีความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั ท�างาน

บนพืน้ฐานความโปร่งใส รวมถงึปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนทรงสร้าง

อาชีพเสริมแก่ประชาชนในทุกพื้นท่ี ขอให้ทุกคนได้น้อมน�ามาเป็นแนวทางหลักในการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ยึดถือปฏิบัติ 

และปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต ซึ่งหากมีการน้อมน�าและปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในส่วน

กระบวนการบริหารจัดการของขบวนการสหกรณ์ และการด�ารงชีวิต จะสามารถสร้าง

ความสขุ เสรมิคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ให้แก่สมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรอย่างมัน่คงและ

ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

2๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง


